



วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการหยุดดำเนินการธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ข่าวก้าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

(แจ้งเปลี่ยนแปลงและรายงานความคืบหน้าการหยุดดำเนินการธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่)

ตามที่บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอ จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปโดยมีแผนการดำเนินการหยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอ ตามข่าวที่แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นั้น ความคืบหน้าตามแผนการดำเนินการหยุดประกอบธุรกิจสิ่งทอ มีดังนี้

1. โรงงานปั่นด้าย หยุดการผลิตทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
2. โรงงานทอผ้า คาดว่าจะหยุดการผลิตทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เมื่อมีการหยุดการผลิตแล้ว บริษัทจะดำเนินการเลิกจ้างพนักงานต่อไป ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทมีพนักงานโรงงานทอผ้า จำนวน 85 คน หากบริษัทมีการหยุดการผลิตทั้งหมดแล้ว บริษัทจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง
3. แผนการขายผ้าทอ คาดว่าจะดำเนินการขายและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

4. แผนการจัดการทรัพย์สิน บริษัทมีแผนที่จะทยอยจำหน่ายทรัพย์สินประเภท เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงาน อุปกรณ์ขนส่งและอุปกรณ์สำนักงาน ในส่วนที่ใช้เกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอ ภายหลังจากการหยุดการผลิต ซึ่งคาดว่าจะจำหน่ายทรัพย์สินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณ 49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.30 ของมูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ และหากบริษัทมีการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทก็จะยึดหลักปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้

5. แผนการเลิกจ้างพนักงาน บริษัทจะดำเนินการเลิกจ้างพนักงานให้สอดคล้องกับแผนกำลังการผลิต โดยพนักงานจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน พร้อมกันนี้ บริษัทได้พิจารณาเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการเลิกจ้าง โดยจัดสรรให้ตามเกณฑ์อายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายชดเชยตามกฎหมายและการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทได้เลิกจ้างพนักงาน โรงงานปั่นด้าย จำนวน 205 คน และโรงงานทอผ้าบางส่วน จำนวน 54 คน

ถึงแม้ว่า บริษัทจะหยุดการผลิตสิ่งทอที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีรายได้อื่นจากการให้เช่าที่ดิน อาคารโรงงานบางส่วน และเงินปันผลรับของเงินลงทุน และมีพนักงานจำนวนหนึ่งที่อยู่เพื่อดูแลทรัพย์สิน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้การเป็นบริษัทจดทะเบียน เช่น การตรวจสอบภายใน การจัดทำงบการเงิน การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ เป็นต้น สำหรับการสรรหาธุรกิจใหม่ อยู่ระหว่างการศึกษหาธุรกิจใหม่ หากบริษัทมีความคืบหน้าในการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างไร บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางศรินวล สมบัติไพรวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

